



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ดาว  
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓ - ๕

ตามที่เทศบาลตำบลแม่ดาว โดยคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้มีประกาศเทศบาลตำบลแม่ดาว เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ตามประกาศเทศบาลตำบลแม่ดาว ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ โดยมีรายชื่อตามลำดับแนบท้ายนี้

เทศบาลตำบลแม่ดาว จะขึ้นบัญชีสำรองผู้สอบคัดเลือกได้ในครั้งนี้ เรื่องความล่าช้าคะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับและใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

- ๓) ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
- ๒) ผู้ยื่นขอสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว
- ๓) ผู้ยื่นขอออกจากราชการไป ไม่ว่าจะเหตุใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง
- ๔) หากภายหลังปรากฏว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สอบคัดเลือกนั้น

หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก และบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ เทศบาลอื่นสามารถขอใช้บัญชีสอบคัดเลือกฯ ได้

การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้ว ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้น หากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้วก็ตาม เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ.ตาก ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่ ก.ท. กำหนดซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

(นายศรีศักดิ์ ทวงมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ดาว